

Niên học của trường học Nhật bản được bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 3 của năm tiếp theo. Trường tiểu học có 6 năm , trường trung học cơ sở là 3 năm , trường trung học phổ thông là 3 năm. Ở nhật cấp tiểu học và trung học cơ sở là chương trình giáo dục phổ cập. Mỗi niên khoá sẽ được tính cho người sinh từ ngày 2 tháng 4 của năm trước đến 1 tháng 4 của năm sau. Đối với cấp tiểu học nhập học khi tròn 6 tuổi và tốt nghiệp năm 12 tuổi. Cấp trung học cơ sở nhập học khi tròn 13 tuổi và tốt nghiệp năm 15 tuổi.

Trẻ em có quốc tịch nước ngoài không bắt buộc phải nhập học các trường của nhật bản , tuy nhiên uỷ ban giáo dục của thành phố Nagano khuyến khích các em nên nhập học tiểu học, và trung học cơ sở .Trong trường hợp nhập học cấp tiểu học và trung học thì độ tuổi của bé sẽ quyết định cấp học.

Những người có nguyện vọng đăng ký học tại trường tiểu học và trung học của Nhật sau khi đăng ký thường trú tại văn phòng hành chính, thì hãy mang thẻ ngoại kiều của bé và phụ huynh tới ban giáo dục trường học uỷ ban giáo dục thành phố để đăng ký. Số điện thoại 026-224-5063.

Tại trường tiểu học và trung học cơ sở công lập sẽ được miễn tiền học phí và tiền sách giáo khoa, nhưng phụ huynh phải trả tiền ăn và tiền dụng cụ học. Tuy nhiên nếu thu nhập của phụ huynh thấp có thể sử dụng dụng cụ của trường học, và có thể nhận được tiền ăn trưa. Tại trường học có chuẩn bị bữa trưa cho học sinh vì vậy không cần mang cơm hộp.

Ngoài ra, những trẻ đang đi học chuyển trường sang khu vực khác thì cần lấy

giấy chuyển trường của trường đang học để đăng ký nhập học với ban giáo dục của trường học của nơi ở mới sẽ chuyển đến.

Để học tại các trường cấp 3 của nhật thì phải vượt qua kỳ thi đầu vào.

Với người nước ngoài sống ở tỉnh Nagano sẽ nhận được chính sách đặc biệt liên quan đến phương pháp kiểm tra học lực.... Chi tiết liên hệ tới phòng giáo dục trung học phổ thông sở giáo dục tỉnh Nagano số điện thoại 026-235-7430

わか べとなむご きょく おく べとなむご たいとる
お別れにベトナム語の曲をお贈りいたします。ベトナム語で「Nàng thơ xứ Huế」というタイトル

うた
の歌です。お聴きください。